

THÔNG BÁO TIN VUI # 322 - www.ChiaseLoiChua.com - P/tổ Đền nh Nguyễn

THIÊN CHÚA MUỐN TÔI TÂM SỰ VỚI NGÀI NHƯ NGƯỜI BẠN

***LỜI CHÚA NÓI: "ANH EM LÀ BẠN HỮU CỦA THỌ Y...THỌ Y KHÔNG GỢI ANH EM LÀ TÔI TỐ NẾU, VÌ TÔI TỐ KHÔNG BIẾT VI C CHỈ LÀM; NHƯNG THỌ Y GỢI ANH EM LÀ BẠN HỮU, VÌ TỐ TỐ NHƯNG GÌ THỌ Y NGHE ĐƯỢC CŨNG CHA THỌ Y, THỌ Y ĐÃ NÓI CHO ANH BIẾT." (TIN MỪNG GIOAN, ĐOẠN 15, CÂU 14 - 15)**

***BẠN VÀ TÔI CÙNG VUI SẴNG VÀ LÒNG NGHE LỜI CHÚA:**

1/ Hãy tiếp tục trò chuyện riêng với Người, cách thân mật, tin tưởng và mến yêu, như với người bạn thân thiết nhất, kẻ yêu thương mình hơn hết vậy. Thọt là một sự sai lầm to lớn khi trò chuyện với Thiên Chúa trong sự sợ hãi. Không nên ra trước mặt Người như một kẻ nô lệ nhút nhát, xấu hổ, run sợ trước chủ nhân.

2/Nhưng sự còn sai lầm hơn nữa, nếu cho rằng trò chuyện với Thiên Chúa là đi vào phiến chán, gây khó chịu đáng cay. Không phải thế: LỜI CHÚA NÓI: "Với Người, chúng ta có gì là đáng cay, khó chịu, chung sự cùng Người, chúng ta gây phiến chán đâu, mà luôn luôn thích thú, hân hoan" (Khởi nguyên đoạn 8, câu 16).

3/ Thiên Chúa anh em luôn ở gần anh em, và còn ở ngay trong anh em nữa. SÁCH CÔNG VỊ NÓI: "Trong Người, chúng ta được sống, được chữa lành, được cứu" (Công vụ đoạn 17, câu 28). Muốn thảo luận chuyện với Người, không cần phải qua anh gác công. Hãy bày tỏ cho Người mọi công việc, đức tính, mọi buồn phiền, lo ngại của anh em, tất cả những gì anh em đang quan tâm đến.

4/ Khi Thiên Chúa ban ơn cho anh em được cảm nghiệm sự hiện diện của Người, và muốn anh em trò chuyện với Người như với bạn thân, thì anh em hãy nói lên những tâm tình của mình một cách thật thà do và tin tưởng. Người đi trước để dẫn với những ai ao ước Người và tỏ mình ra cho họ trước:

***BẠN VÀ TÔI CÙNG TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN:**

-LỜI CHÚA NÓI: "Người rảo quanh tìm kiếm. Trên các nơi để đi, Người tìm kiếm những người hiện. Mọi khi họ suy nghĩ đi vào gì, Người đi vào với họ." (Khởi nguyên 6, 15-16).

-CHÚA Ồ! Ngài Ồi đờn vờ i TÔI, NGÀI TÌM TÔI mang theo nhờng ân huờ và phờng đờ c mà TÔI cờn. Ngài Ồi chờ đờ i TÔI nói mờ t Ồi, đờ chờng tờ rờng Ngài Ồi luôn Ồ bên và sờn sàng Ồng nghe, an Ồ i TÔI NÓI NHỜ NGỜ ỒI BỜ N.

- " Tai Ngài Ồi chú ý Ồng nghe mờ i Ồi khờn nguyờn" (Thánh vờnh đờn 33, câu 16).

Bờn hờu Ồ thờ gian này có nhờng giờ đờ trò chuyờn cùng nhau, còn nhờng giờ khác thì hờ xa nhau; nhờng nờu anh em muờn, thì Thiên Chúa và anh em sờ LÀ BỜ N THÂN VỜ I NHAU trong mờ i hoàn cờnh, mờ i lúc vui buờn cờ a cuờ c đờ i..

Đờ y tờ Đờnh Nguyờn - Mờ i thăm www.ChiaSeLoiChua.com, đờ Sờng và Chia sờ Lờ i Chua.
